

คำแถลงการณ์ว่าด้วยความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“กรุงศรีกรุ๊ป”) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบของประเทศไทย (Domestic Systemically Important Bank: D-SIB) มีหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการ “การธนาคารอย่างยั่งยืน” ซึ่งไม่เพียงครอบคลุมเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน หากยังคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

การปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์จึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกรุงศรีกรุ๊ป ที่มุ่งมั่นจัดประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้รับจากลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินและลงทุนผ่านกรุงศรีกรุ๊ป คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจึงมีหน้าที่ที่จำต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด โดยจักต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการให้การสนับสนุนธุรกิจและลูกค้าของธนาคารด้วย

นอกจากนี้ กรุงศรีกรุ๊ปยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ลูกค้าทางธุรกิจทั้งหมด รวมถึงผู้รับจ้าง ตัวกลาง และตัวแทน มีมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับกรุงศรีกรุ๊ป และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำกับกิจการของตน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามให้สินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

กรุงศรีกรุ๊ปจึงขอความร่วมมือจากท่านในการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [หลักปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงานของกรุงศรีกรุ๊ป](#) รวมทั้ง [ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิทธิมนุษยชน](#) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (คลิก link) หรือสแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดดังกล่าว

กรุงศรีกรุ๊ปขอขอบคุณที่ท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงาน



ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิทธิมนุษยชน



เรียน ผู้จำหน่ายสินค้า / ผู้ให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กลุ่มกรุงศรี)
ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านเป็นคู่ค้าที่ดีของธนาคารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยธนาคารมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บนความถูกต้องตามกรอบของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต" มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
รวมถึงหลักการบริหารความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ การตัดสินใจคัดเลือกผู้จำหน่าย
สินค้า/ผู้ให้บริการ มาจากคุณสมบัติและการแข่งขันที่ยุติธรรมโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามา
เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กลุ่มกรุงศรี ได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการงดรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองลูกค้า
หรือคู่ค้า ซึ่งถือปฏิบัติโดยพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการได้เข้าใจ และร่วมมือ
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี กลุ่มกรุงศรีจึงมีความประสงค์ที่จะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ของขวัญ หมายความรวมถึงสิ่งของใด ๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสด
สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ ตลอดจนตัวเครื่องเงิน อุปกรณ์ส่วนตัวต่าง ๆ
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น
2. การเลี้ยงรับรอง ให้ความหมายรวมถึงการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การแสดง การดูกีฬา
การร่วมกิจกรรมกีฬา เช่น การตีกอล์ฟ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว กลุ่มกรุงศรีของงดรับของขวัญหรือการรับเลี้ยงรับรอง
หวังว่าท่านจะให้ความร่วมมือต่อหลักเกณฑ์ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และขอขอบคุณในความร่วมมือปฏิบัติมา ณ ที่นี้

ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หมายเหตุ : จดหมายฉบับนี้พิมพ์จากระบบอัตโนมัติ จึงไม่มีการลงลายมือชื่อ